

THÔNG TIN KINH TẾ- KHOA HỌC - VĂN HÓA

TRƯỜNG CÁN BỘ VỚI CÔNG TÁC THI ĐUA YÊU NƯỚC

TRONG 5 NĂM 2005 – 2010

Thời hiện Kế hoạch số 3489/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi đua yêu nước và Hội nghị hình tiên tiến cấp và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố Trong không khí tổng động viên, vui tươi chào mừng 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2010, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến năm 5 năm (2005-2009). Thời điểm lời kêu gọi của Bác: “Thi đua yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong năm năm qua (2005- 2009), kết quả công tác thi đua tại Trường Cán bộ thể hiện ở một số mặt nổi bật như:



PGS.TS Trường Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP. HCM (giữa) trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến. (Ảnh: Ngọc Thái)

1. Công tác nâng cao, bồi dưỡng

Xác định công tác nâng cao, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường đã thông xuyên môi trường theo đúng kế hoạch và luôn đổi mới về nội dung, phương thức, đa dạng hóa các loại hình nâng cao, tập trung chuyên sâu vào bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn theo chức danh, phục vụ yêu cầu tác nghiệp của cán bộ

Trong 5 năm qua trường đã tổ chức các lớp Trung cấp chính trị, Trung cấp hành chính, Trung cấp chính trị - hành chính, Trung cấp hành chính – Thơ kỹ Trung cấp pháp lý lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhân lực cho “cán bộ nguồn”, Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhân lực ngay chuyển việc. Ngoài ra, nhà trường môi trường nói tổng và nội dung giảng dạy qua các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ yêu cầu thực tiễn như: kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhân lực về công tác hoá, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đối an ODA, bồi dưỡng chức danh cán bộ chủ chốt phòng - xã ở và thi tuyển công chức, nghiệp vụ hành chính - văn phòng, lớp cải tiến làm chất lượng, làm một trong những môn và dẫn đầu trong hệ thống các trường Chính trị cán bộ về trình độ học hàm, học vị, về uy tín, trình độ Trường hiện có 75 giảng viên. Trong đó có 1 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 35 thạc sĩ, 29 cử nhân. Hàng năm, đưa trên những tiêu chuẩn chức danh, trường nếu có kế hoạch nào đó, bồi dưỡng cán bộ giảng viên và có nhân lực giáo sư nào đó. Nhiều giảng viên của trường còn tham gia giảng dạy ở Học viện Hành chính, Học viện khu vực, các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Ngoài ra mỗi năm trường nếu tổ chức hội thi “Giảng viên giỏi” và nhà giảng viên trẻ thi thực tế cô sinh học hội kinh nghiệm; các khoa thông xuyên tổ chức thao giảng, đổi giờ... nhằm nâng cao khả năng giảng dạy của tổng giảng viên. Phong trào của Trường thông xuyên lấy phiếu thăm dò ý kiến của học viên về nội dung, phương pháp giảng dạy và thông báo kết quả nên tổng giảng viên nên rút kinh nghiệm và nhiều lần trong quá trình giảng dạy. Qua 3 lần tham gia hội thi Giảng viên giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia tổ chức (2005, 2007, 2009), có 6 giảng viên được cử đi nếu đạt loại giỏi. Đã biết là có 5/6 giảng viên đạt loại xuất sắc.

Ngoài ra, nhà trường còn hiệp quản với 24/24 Trung tâm bồi dưỡng chính trị quản huyện mỗi các lớp Trung cấp chính trị, Trung cấp hành chính, Trung cấp chính trị - hành chính, Trung cấp pháp lý cho nội ngũ cán bộ cô sinh hiệp quản với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp môi trường Trung cấp chính trị cho nội ngũ cán bộ trong các công ty; kết hợp với trường Quản lý Thành phố môi trường Trung cấp chính trị cho nội ngũ phòng nội trường, phòng nội phố của 259 phường, 58 xã 5 thị trấn; hiệp quản với Thành Đoàn, Sở Giao thông vận tải Thành phố môi trường nào đó Trung cấp chính trị cho nội ngũ cán bộ Đoàn và cán bộ Sở Giao thông vận tải.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nào đó của Thành phố và nhu cầu của cán bộ Trường liên kết với các Học viện, các trường đại học trong và ngoài thành phố tổ chức các lớp cử nhân Tổ chức Hồ Chí Minh, Quản lý xã hội, Xây dựng Đảng và chính quyền nhân lực, cử nhân Luật, cử nhân Hành chính, cử nhân Tài chính ngân hàng, Cao cấp chính trị... Đã biết là mỗi 2 lớp cao học về Xây dựng Đảng và Kinh tế chính trị cho cán bộ chủ chốt quản huyện, các sinh viên và giảng viên nhà trường. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Ngoài nội môi trường ngoài nội tin học, các kiến thức mới chuyển sâu trên lĩnh vực kinh tế nội ngoài, về hội nhập, Việt Nam gia nhập WTO, các lớp về môi trường, lớp bồi dưỡng giảm nội kinh doanh, giảm nội nhân số.

Chất lượng nào đó và bồi dưỡng các công

trình có nhiều cái tiến nâng cao, nhất là công trình bồi dưỡng kỹ năng công tác lãnh đạo quản lý bồi dưỡng lớp cán bộ nguồn và nghiệp vụ chuyển môn của người cán bộ cô sinh. Qua thăm dò ý kiến, nhà xã hội viên nhân xét công trình nào đó và bồi dưỡng của nhà trường ngay cần thiết thực, tính thực tiễn cao, phần lớn đáp ứng nội yêu cầu của cô sinh. Nhà xã hội viên sau khi tốt nghiệp nào đó và nội dung có nhiều quá kiến thức và kỹ năng nội nào đó và thực tiễn công tác tại cô sinh góp phần hoàn thành tốt nghiệp nội nội.

Trường luôn quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng nội ngũ giảng viên năm nào về số lượng làm một trong những môn và dẫn đầu trong hệ thống các trường Chính trị cán bộ về trình độ học hàm, học vị, về uy tín, trình độ Trường hiện có 75 giảng viên. Trong đó có 1 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 35 thạc sĩ, 29 cử nhân. Hàng năm, đưa trên những tiêu chuẩn chức danh, trường nếu có kế hoạch nào đó, bồi dưỡng cán bộ giảng viên và có nhân lực giáo sư nào đó. Nhiều giảng viên của trường còn tham gia giảng dạy ở Học viện Hành chính, Học viện khu vực, các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Ngoài ra mỗi năm trường nếu tổ chức hội thi “Giảng viên giỏi” và nhà giảng viên trẻ thi thực tế cô sinh học hội kinh nghiệm; các khoa thông xuyên tổ chức thao giảng, đổi giờ... nhằm nâng cao khả năng giảng dạy của tổng giảng viên. Phong trào của Trường thông xuyên lấy phiếu thăm dò ý kiến của học viên về nội dung, phương pháp giảng dạy và thông báo kết quả nên tổng giảng viên nên rút kinh nghiệm và nhiều lần trong quá trình giảng dạy. Qua 3 lần tham gia hội thi Giảng viên giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia tổ chức (2005, 2007, 2009), có 6 giảng viên được cử đi nếu đạt loại giỏi. Đã biết là có 5/6 giảng viên đạt loại xuất sắc.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Thực hiện công trình khoa học:

Ngay từ năm nào, nhà trường triển khai nâng kỹ công trình khoa học nên các phong, khoa. Việc thực hiện nội tại công trình khoa học làm một trong những mục tiêu chất lượng hàng năm của các khoa. Khuyến khích cán bộ giảng viên tham

Bảng thống kê số liệu đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2005 đến 2009

NĂM	BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN		TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ		TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH		ĐẠI HỌC		CAO CẤP	
	Số lớp	Số HV	Số lớp	Số HV	Số lớp	Số HV	Số lớp	Số HV	Số lớp	Số HV
2005	58	6212	39	4849	15	1218	03	265	02	172
2006	49	5229	32	2567	14	1190	04	352	03	243
2007	63	6055	36	3170	12	1015	04	375	04	371
2008	68	6107	37	3061	05	441	05	425	03	304
2009	52	5087	36	3240	06	490	03	275	04	440
Cộng	290	28.690	180	16.887	52	4.354	19	1.692	16	1.530

gia viết bài nghiên cứu nổi bật trên trang web của trường hoặc trên các Tạp chí khoa học khác. Trong 5 năm, các phong, khoa đã thực hiện 52 đề tài nghiên cứu khoa học. Với tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài khoa học nổi bật nghiên cứu mang giải thưởng tiến cao, nổi bật được tổ chức trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo như: đề tài “Xây dựng chương trình và nội dung bài giảng cho các lớp người của Trường Cán bộ của TS. Phạm Ngọc Minh; “Những vấn đề lý luận và thực tiễn của các nhà trường về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới góc nhìn triết học” của TS. Trần Văn Khánh; “Nâng cao chất lượng giảng dạy và áp dụng vào bồi dưỡng Thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh học tại trường Cán bộ của TS. Nguyễn Việt Hưng; “Rèn luyện các kỹ năng giải quyết tình huống quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực cho học viên trung học hành chính” của TS. Nguyễn Văn Nhật; “Hiệu quả của đào tạo lớp chuyển viên tại trường cán bộ - Thực trạng và giải pháp” của ThS. Trần Tuấn Duy...

Những công trình nghiên cứu khoa học không chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy của Trường,

ma còn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. “Chuyên môn viết ban hành văn bản quản lý nhà nước của chính quyền phường, xã tại thành phố Hồ Chí Minh” của TS. Lê Văn In; “Những biện pháp cơ bản nâng cao uy tín của người lãnh đạo, quản lý công sở hiện nay” của ThS. Vũ Thế Truyền; “So sánh tra cứu Anh - Việt các từ trong thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực hành chính công và các cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh” của Phạm Trí Công; “Xây dựng nội dung công nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa X tại Khu chế xuất Linh Trung thành phố Hồ Chí Minh” của ThS. Vũ Thu Mai Oanh... Ngoài ra, đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Bài học kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ba giảm của thành phố Hồ Chí Minh” do PGS.TS. Trường Thủ Hiền làm chủ nhiệm nổi bật Hội đồng xếp loại Khoa Công hai đề tài khoa học cấp thành phố “Nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ quản lý lãnh đạo điển hình uy tín quản lý” do TS. Trần Xuân Báo làm chủ nhiệm và đề tài nghiên cứu nổi bật 1 và “Xây dựng nếp sống văn minh ở thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Ninh Phòng Duy làm chủ nhiệm nâng

thức hiện.

- *Toà chích hoả thảo khoa học:*

Hàng năm, phong Nghiên cứu khoa học đều tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường kế hoạch toà chích các buổi toà năm, hoả thảo khoa học. Do coi kế hoạch và chuẩn bị chu đáo nên các buổi toà năm, hoả thảo khoa học đều rất chất lượng và nhận được sự hưởng ứng của nhà số các nhà biểu tham dự. Riêng mỗi người cán bộ giảng viên đều tham gia viết bài cho các buổi toà năm và hoả thảo. Trong 5 năm, Trường nhà toà chích được 62 toà năm, hoả thảo khoa học (11 cấp thành phố 51 cấp cơ sở với tổng cộng 868 bài viết. Thức hiện Chế độ 06 – CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương nhà nước Hồ Chí Minh”, Trường phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh toà chích hoả thảo khoa học về “40 năm thức hiện Di chúc Bác Hồ”.

Sinh hoạt khoa học của các khoa nhà nhà và nên nềp. Nội dung các buổi sinh hoạt khoa học của khoa tập trung vào việc nhà mỗi phương pháp giảng dạy, soạn giáo án nhà cập nhật những quan niệm, những lối, chủ trương, nghề quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chính nhà sinh hoạt khoa học thông xuyên nên khác phục được tình trạng không thống nhất giữa các giảng viên trong khoa. Nhiều giảng viên trẻ mỗi nhà nhập nhanh, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt.

- *Hoạt động của Tạp chí Phát triển nhà lực và Website của Trường.*

Tạp chí Phát triển nhà lực nhà và nâng phát huy vai trò nhà lực nhà, nghiên cứu, trao nhà mang tính khoa học và coi trọng nhất nhà trong thời gian qua. Từ khi ra nhà nên nay, trong 2 năm Tạp chí Phát triển nhà lực nhà phát hành được 17 số với nhiều bài viết nhà dạng, phong phú với nhiều chuyên mục phục vụ các nhà sinh hoạt chính trị, kỷ niệm các ngày lễ nhà trong năm. Qua thăm dò nhà kiến các nhà và coi liên quan, giảng viên và học viên nhà trường, nhà số nhà giải Tạp chí nhà chất lượng khai nhà hình thức nên nội dung. Số lượng bài viết tham gia ngày càng nhiều và nhà chất lượng cao hơn.

Hoạt động của Website được thức hiện qua nhiều chuyên mục kịp thời phục vụ các nhà hoạt

động nhà: chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương nhà nước Hồ Chí Minh, chuyên mục nhà kỷ niệm các ngày lễ nhà 40 năm Tổng tiến công nhà dậy mùa xuân Mậu Thân, 40 năm thức hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nhà nước... Ngoài ra, toàn bộ những thông tin của Trường nhà lịch công tác tuần, lịch học tập của các lớp nhà được thông báo trên Website phục vụ kịp thời cho việc cập nhật thông tin của các nhà và liên kết nhà tab và học viên.

3. Công tác phục vụ chuyên môn

Thức hiện và triển khai nghiên cứu các nhà dung chương trình công tác nhà của Thành phố nhà: Kiểm nhà 10 năm thức hiện Nghề quyết Trung ương 2, Trung ương 3 nhà VIII; Kiểm nhà việc thức hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ Toà chích Tổng kết 10 năm thức hiện qui chế nhà chủ (1998-2008) theo tinh thần chế nhà của Thành uỷ chương trình cải cách hành chính; nhà thức hiện vận minh nhà thờ; công tác nhà ngoài; công tác phong chống tham nhũng, chống lãng phí và thức hành tiết kiệm; hoạt động vì sự tiến bộ nhà nội phong trào bảo vệ an ninh Toà quốc...

Thông xuyên toà chích nhà kiểm tra trong việc thức hiện công sự vận minh, sách nềp; thức hiện thi nhà xây dựng trường học coi nhà sống và nhà tốt; kiểm tra công tác quản lý sách, bảo, tài liệu, quản lý tài sản; công tác thu, chi tài chính. Triển khai hoạt động kiểm toàn nhà với thu, chi tài chính, thức hiện luật nhà sách. Nhìn chung qua kiểm tra các nhà phần thức nhà nhà các qui nhà.

Công tác hành chính và nhà luôn nhà hiệu quả cao: nhà bảo chế nhà thông tin liên lạc kịp thời, nhà nhà Các thủ tục và công tác hành chính được nhà yêu rõ ràng theo quy trình của Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Thức hiện toà công tác vận thờ, lâu trôi xử lý kịp thời các công vận nên, nhà; nhà bảo yêu cầu khách nhà liên hệ nhà cứu.

Công tác phục vụ chuyên môn trên nhà với thông tin, tài liệu, thờ vận được thức hiện khai hiệu quả Trong 5 năm, nhà trường bảo sung 3.626 nhà sách, tạp chí, tài liệu với tổng số tiền nên nhà 354.457.000 đồng phục vụ yêu cầu nghiên